

SET: คาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวกรอบแคบถึงอ่อนตัว, อาจมีแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์ถ่วง

*นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบถึงอ่อนตัวลง หลังจากดัชนีปรับขึ้นอย่างสดใสเมื่อวานนี้ แต่ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,040 ขณะที่อาจมีแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์ต่อเนื่องจากเมื่อวาน จากความกังวลต่อความสามารถในการทำกำไร หลังรัฐบาลจะโอนหนี้กองทุนฟื้นฟู ให้กับธปท.

*ดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันพุธ ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ระดับต่ำ แต่นักลงทุนบางรายมีความเชื่อมั่นที่เห็นตลาดปรับตัวขึ้นได้ท่ามกลางปัญหาหนี้ของยุโรปโซน โดยดัชนีดาวโจนส์ ปิดบวก 0.17%

*วานนี้ ตลาดหุ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยนักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันที่แข็งแกร่ง ช่วยดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

*ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ส่งมอบเดือนก.พ.ปิดวานนี้ ปรับขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.25% ปิดที่ 103.22 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีข่าวว่า สหภาพยุโรป (อียู) บรรลุข้อตกลงขั้นต้น ในการห้ามการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่าน และข่าวนี้ทำให้เกิดความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมัน

*วันพุธต่างชาติซื้อสุทธิ 1.37 พันลบ.จากวันศุกร์ซื้อสุทธิ 525.63 ลบ.

*เข้าน้ำบาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 31.53/60 เมื่อวันพุธอยู่ที่ 31.47/49

*นักวิเคราะห์มองแนวรับที่ 1,030 และแนวต้านที่ 1,040 และ 1,045 จุด

"ระยะสั้นเป็นไปได้ที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของดัชนีในทิศทางผันผวนเมื่อเทียบกับเมื่อวาน เป็นลักษณะการแกว่งตัว และมีโอกาสอ่อนตัวระหว่างวัน...น่าจะยังมีโมเมนตัมแรงขายกลุ่มแบงก์อยู่" นายปริยุทธ์ กิจจาทรพิทักษ์ รัชการ ผู้บริหารสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน บล.เคทีบี(ประเทศไทย) กล่าว

เขา เห็นว่าวันนี้ ตลาดน่าจะยังเผชิญกับแรงขายในหุ้นกลุ่มแบงก์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ หลังการที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้ชี้แจงต่อนักวิเคราะห์ ถึงกรณีการออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) 4 ฉบับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF) ด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลจะโอนหนี้กองทุนฟื้นฟู ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รับภาระแทน ขณะที่ธปท.สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงิน ในอัตราร้อยละของยอดเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง เหมือนอย่างกที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเก็บอยู่ในปัจจุบัน ในอัตรา 0.4% ของยอดเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง แต่ต้องไม่เกิน 1% ของยอดเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ประเด็นเมื่อวาน ที่คุณกิตติรัตน์ คู่กับนักวิเคราะห์ ทำให้รู้สึกว่ากลุ่มแบงก์ อาจมีแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรในอนาคต" นายปริยุทธ์ กล่าว
เขา เห็นว่า แม้อัตราดอกเบี้ยจะถูกถ่วงจากแรงขายหุ้นในกลุ่มแบงก์ แต่ตลาดยังได้
ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งยังเป็นปัจจัยหนุนการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงาน
ขณะที่ยังมองภาพระยะยาวของตลาดหุ้นไทย น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี โดย
ในเดือนม.ค.ดัชนีมีโอกาสที่จะเข้าหาระดับ 1,050 จุด และหากมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุน
ก็จะทำให้ดัชนีมีโอกาสขยับขึ้นถึงระดับ 1,070 จุดได้

ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญ

*ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันพุธ ปิดบวก 10.89 จุด หรือ 1.06%

มาที่ 1,036.21 ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 19,358.60 ล้านบาท

*ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวันพุธ ปิดบวก 21.04 จุด หรือ 0.17% มาที่

12,418.42 และดัชนีแนสแดค ปิดลบ 0.36 จุด หรือ 0.01% มาที่ 2,648.36

*ตลาดหุ้นในภูมิภาคเข้านี้ มีทั้งบวกและลบ โดยตลาดหุ้นไต้หวัน บวก 0.14%.

เกาหลีใต้ บวก 0.42%, สิงคโปร์ บวก 0.33% ,ฮ่องกง บวก 0.45% และญี่ปุ่น
ลบ 0.57%

จับตาหุ้น

*IVL จะซื้อกิจการผลิตเส้นใยพิเศษในสหรัฐฯ เพิ่มความแข็งแกร่งธุรกิจโพลีเอสเตอร์

*SCC เตรียมรุกตลาดส่งออกสินค้าในสหรัฐฯ หลังมองสัญญาณศก.ดีขึ้น

*BAFS เผยปริมาณเติมน้ำมันเดือนธ.ค.ลดลง 0.47%, ทัั้งปี 54 โต 6.73%

*CK ลงนามสัญญาจ้างงานตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษ รอบที่ 2 ระยะที่ 5

กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด มูลค่า 14.19 ลบ.

*SEAFCO ได้งานใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 109 ล้านบาท

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้